



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยงดิน: สถานการณ์สับประรดภาคตะวันตก	ไทยรัฐ
2. หนุนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	เดลินิวส์
3. ปศุสัตว์เข้มคุมโรคหมูในวงจำกัด	เดลินิวส์
4. เป้าขายผลไม้ 2.8 แสนล.	ข่าวสด
5. 'เฉลิมชัย'ผนึกทุกฝ่ายคุมผลไม้ไทยทั้งระบบเข้มมาตรการไร้โควิดย้ำให้ทุเรียน...	แนวหน้า
6. จัดซ่อมจรดพระนั่งคัลแรกนาขวัญ	เดลินิวส์
7. ชู"ควายน้ำ"Soft Powerมรดกโลกการเกษตร	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. เกษตรฯ-พาณิชย์ขนผลไม้คุณภาพสู่ตลาด	แนวหน้า
9. กรมส่งเสริมการเกษตรทุ่มเต็มร้อย Zero Covid และแก้ทุเรียนอ่อน ภาค...	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. สินค้าเกษตรขึ้นยกแผง	สยามรัฐ
12. ชาวนาไอดครวญหวานข้าวทุนสูง	เดลินิวส์



สถานการณ์สับปะรดภาคตะวันตก

จากการติดตามสถานการณ์การผลิตสับปะรดโรงงานในแหล่งผลิตหลัก 4 จังหวัดภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี โดย **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สสท.10)** พบว่า ปีนี้มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวรวม 258,237 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1% และมีผลผลิตรวม 937,672 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%

เนื่องจากราคาปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีจึงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ประกอบกับสับปะรดที่ปลูกช่วงปลายปี 2563 และต้นปี 2564 เริ่มให้ผลผลิต และสภาพอากาศเอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการเจริญเติบโต

ประจวบคีรีขันธ์มีผลผลิตออกมามากที่สุด 671,161 ตัน ตามมาด้วย ราชบุรี 129,032 ตัน เพชรบุรี 88,468 ตัน กาญจนบุรี 54,011 ตัน ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ มกราคม และจะออกมากสุดในช่วง พฤษภาคม-มิถุนายน

สำหรับราคาที่เกษตรกรขายได้ โดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาเฉลี่ยทั้ง 4 จังหวัด ณ เดือนเมษายน 2565 อยู่ที่ กก.ละ 6.38 บาท

แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ทำให้โรงงานแปรรูปแต่ละแห่งต้องลด



กำลังการผลิตเพราะมีสับปะรดเข้าสู่โรงงานไม่มากนัก ขณะนี้โรงงานแปรรูปสับปะรดอยู่ระหว่างปรับแผนกำลังการผลิตต่อวันเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดมาตรการระยะสั้นช่วงผลผลิตกระจุกตัวในช่วง พฤษภาคม-มิถุนายน โดยขอความร่วมมือโรงงานในพื้นที่ให้ช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่และเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ส่วนมาตรการในระยะยาว ได้ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และโรงงานแปรรูปวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน (Contract Farming) โดยสร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ในการทำเกษตรพันธสัญญา เพื่อลดปัญหาผลผลิตส่วนเกินและราคาตกต่ำ รวมถึงได้ผลผลิตมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด.

ส-เล-เท

หนุนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เชื่อมโยงเครือข่าย และสหกรณ์ เปิดเผยว่า การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ถือเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ได้ปฏิบัติงานจัดเก็บรวบรวม และรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้าน พร้อมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรด้วยความเรียบร้อยทั่วถึง และรวดเร็ว จนสำเร็จดั่งตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

สำหรับในปี 2565 กระทรวงเกษตรฯ มีแผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ออกม. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ ในฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรและงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ ออกม. มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกและมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน

ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เชื่อมโยงเครือข่าย การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรทั่วไป รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรชน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของ ออกม. และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครเกษตร ในฐานะเกษตรกรผู้มีจิตอาสา ให้โอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำและเป็นที่เชื่อถือยอมรับของเกษตรกร

ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ของหมู่บ้านมาโดยตลอด และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงาน ที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) ในแต่ละสาขาที่หน่วยงานนั้น ๆ ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้ง ออกม. ทั่วประเทศแล้ว รวมจำนวน 75,095 ราย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มุ่งเน้นให้ ออกม. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ 5 ข้อ ในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 ออกม. ได้ดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ตามแผนงานของกรมส่งเสริมการเกษตร.

ปศุสัตว์เข้มคุมโรคหมูในวงจำกัด

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์คุมสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในวงจำกัด ดำรงจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและจำนวนสุกรเร่งช่วยเหลือเกษตรกรสร้างความเข้าใจเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ และร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตและแก้ปัญหาโรคหมูในระยะยาวนั้น กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์โรค ASF ได้ในวงพื้นที่จำกัด และจากการสำรวจข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและข้อมูลประชากรสุกรในช่วง เมษายน



2565 ในประเทศไทย พบว่ามีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 109,942 ราย มีสุกรทั้งหมด 10,296,405 ตัว เป็นสุกรแม่พันธุ์คงเหลือในระบบการผลิตจำนวน 1,055,499 ตัว จังหวัดที่มีจำนวนสุกรมากที่สุด คือ ราชบุรี ลพบุรี ชัยนาท บุรีรัมย์ และปราจีนบุรี ตามลำดับ และสุกรขุนจำนวน 9,005,141 ตัว จังหวัดที่มีจำนวนสุกรมากที่สุด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี และพัทลุง ตามลำดับ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจำนวนแม่พันธุ์ในระบบการผลิตค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ยังเป็นแรงจูงใจในการเลี้ยงสุกร สำหรับจำนวนสุกรขุนลดลงเนื่องจากหลายปัจจัยด้านต้นทุนการเลี้ยงทั้งค่าพันธุ์ ค่าอาหารสัตว์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพอากาศที่มีผลต่อการเลี้ยงสุกร โดยเมื่อนำมาคิดเป็นผลผลิตสุกรขุนที่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยเดือนละ 1.5 ล้านตัว (เฉลี่ย 6 เดือน) ซึ่งยังเพียงพอต่อความต้องการตลาดเพื่อการบริโภคในประเทศ ที่คาดการณ์ไว้เดือนละประมาณ 1.50 ล้านตัว



เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวได้ให้ปศุสัตว์ทุกพื้นที่เร่งสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรในการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาการเลี้ยงสุกรให้มีระบบปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อควบคุมโรคและลดผลกระทบความเสียหาย รวมทั้งได้กำหนดแนวทางฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรรายย่อย-รายเล็ก กำหนดหลัก

เกณฑ์การนำสุกรเข้ามาเลี้ยงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรสามารถนำสุกรกลับมาเลี้ยงใหม่ได้อย่างยั่งยืน และมีแผนการเพิ่มผลผลิตสุกรพันธุ์ดีเพื่อจำหน่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะรายย่อย-รายเล็กอีกด้วย ทั้งนี้หากต้องการข่าวสารเพิ่มเติม หรือพบสุกรที่สงสัยว่าป่วยหรือตายด้วยโรคระบาด หรือด้วยอาการผิดปกติไม่ทราบสาเหตุ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที หรือผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ “DLD 4.0” หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 06-3225-6888 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

เป้าชายผลไม้ 2.8 แสนล.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีและสหกรณ์ และประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นหน้าในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โปรโมตผลไม้ไทยในตลาดต่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มฤดูกาลผลไม้เพื่อเพิ่มการส่งออกตลาดหลักและตลาดใหม่ อาทิ จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย อียู อิตาลี เบลเยียม สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย

ตั้งเป้าหมายการส่งออกผลไม้ไทยทั้งผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้แห้ง และผลไม้แปรรูปในปี 2565 เป็นมูลค่า 280,000 ล้านบาท จากการส่งออกปี 2564 ซึ่งมีมูลค่า 250,000 ล้านบาท โดยสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทยทั่วโลก ร่วมโปรโมตผลไม้ไทยในตลาดเป้าหมายทั่วโลก ปีนี้เตรียมนำทุเรียนไทยไปงานเทศกาลอาหารและทุเรียนนานาชาติที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย คาดได้รับความสนใจไม่ต่างจากปีก่อนหน้า

'เฉลิมชัย'ผนักทุกฝ่าย คุมผลไม้ไทยทั้งระบบ เข้มมาตรการไร้โควิด ย้ำให้ทุเรียนปลอดภัย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานมาตรการ Zero COVID ระบบห้องเย็น (Cold Chain) ผลไม้ไทยทั้งระบบ จัดโดยสมาคมทุเรียนไทย ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวท. โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี คณะทำงาน รมว.เกษตรฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานที่โรงคัดบรรจุ บริษัท เดอะลิส อินเดอร์ คอร์ปอเรชั่น อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าและสร้างรายได้เป็นผลไม้

อันดับ 1 ให้กับประเทศไทย ปีละกว่าแสนล้านบาท เพราะทุเรียนไทยมีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก โดยจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การส่งออกทุเรียนได้รับผลกระทบ แต่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันเวลาที่เพราะทุกฝ่ายร่วมมือกัน ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกร ล้ง หน่วยงานราชการ ทำงานและร่วมมือกันทำให้ทุเรียนไทยเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้มีการส่งเสริมการขายภายในประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีความเข้มงวดในการดำเนินมาตรการ Zero COVID และใช้มาตรการ GAP Plus ที่สวนทุเรียน และ GMP Plus ที่ล้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุเรียนไทยทุกลูกต้องมีความปลอดภัย หากเราเดินในแนวทางเดียวกันก็จะไม่เกิดปัญหา จึงขอฝาก ผวจ.จันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เดินหน้ามาตรการต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือผลผลิตผลไม้อื่นๆ ที่จะออกในช่วงนี้



เน้นย้ำ : ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานมาตรการ Zero COVID เน้นย้ำระบบห้องเย็นผลไม้ทั้งระบบ ดูแลให้ปลอดภัยไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะทุเรียนผลไม้ที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทย

จัดซ้อมจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 9 พ.ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการซ้อมใหญ่ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา เทพีคู่หีบทอง น.ส.ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม น.ส.อาทิตย์ยา ทองแถมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร เทพีคู่หีบเงิน น.ส.กัญญารัตน์ เสวตนันท์กุล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.ชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมในการซ้อมใหญ่

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาเปิดเผยว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกว่าพิธีแรกนากำหนดจัดขึ้นในราวเดือน 6 ของทุกปี หรือเดือนพ.ค. ที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณี ทุกฝ่ายมีความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันศุกร์ที่ 13 พ.ค. ที่จะถึงนี้ ตามฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.19-08.49 น. งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณมีความงดงามและมีความหมายต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพการทำนาและผู้ประกอบอาชีพการเกษตร.

ชู"ควายน้ำ"Soft Powerมรดกโลกการเกษตร

ผู้จัดการรายวัน360° - ก.เกษตรฯ ยื่น "เลี้ยงควายน้ำ-เกษตรเชิงนิเวศ" ทะเลน้อย จ.พัทลุง เป็นมรดกทางการเกษตรโลก สอดรับนโยบาย Soft Power

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเป็นอีกหน่วยงานหลักในการส่งเสริม Soft Power ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการส่งเสริมให้ อาหารไทย แห่ล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต เป็นที่เลื่องลือและยอมรับทั่วโลก ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมด้านการเกษตรที่ประเทศไทยมีความโดดเด่น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารขอรับรอง "วิถีการเลี้ยงควายและเกษตรเชิงนิเวศในพื้นที่ทะเลน้อย" จ.พัทลุง ที่สืบทอดกันมากกว่า 250 ปี เป็น "มรดกทางการเกษตรโลก" (Globally Important Agricultural Heritage System หรือ GIAHS) จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO

ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก จนได้รับการประกาศให้เป็นเขต

พื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือ "Ramsar site" และมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ FAO ในการเป็นมรดกทางการเกษตร ที่เน้นการอนุรักษ์มรดกทางการเกษตรโลก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาเศรษฐกิจ ปกป้องและส่งเสริมการใช้ทางชีวภาพให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและยั่งยืนบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย มีวิถีชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับควายน้ำทะเลน้อย

เกษตรกรในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย มีรายได้หลักจากการขายควาย ประกอบกับการทำประมง ปลูกข้าว และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด ด้านระบบนิเวศ เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำในทะเลน้อย



มีปริมาณสูง ควายน้ำจะดำน้ำลงไปกินหญ้าใต้น้ำ และพืชน้ำอย่างสายบัว ใบบัว หรือสาหร่าย กระจูด ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในการกำจัดวัชพืช และมูลของควายยังเป็นอาหารให้กับพืชและแพลงตอน ซึ่งเป็นอาหารปลา และในส่วนของด้านวัฒนธรรมควายเป็นศูนย์รวมของความเชื่อ มีพิธีกรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับควาย และทางเดินของควาย นอกจากจะสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ยังช่วยป้องกันการเกิดไฟป่าอีกด้วย

"หากพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางการเกษตรโลก จะทำให้เกษตรกรและชุมชนได้รับประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว โอกาสทางการเกษตร การจ้างงานเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้น และการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ความมั่นคงด้านอาหาร/ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 2) ความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร 3) ระบบความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมาแต่ดั้งเดิม 4) วัฒนธรรมระบบคุณค่า และองค์การทางสังคม และ 5) ลักษณะภูมิทัศน์/และภูมิทัศน์ทางทะเล" น.ส.รัชดา กล่าว.

เกษตรฯ-พาณิชย์ชนผลไม้คุณภาพสู่ตลาด

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว. เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็น ประธานพิธีเปิดเทศกาลผลไม้ไทย คุณภาพดี ส่งตรงจากสวน ที่ห้างแม็คโคร สาขา สามเสน ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว. เกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือ ฟรุ๊ตบอร์ด ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนเกษตรกร กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการผลไม้ ฤดูกาลผลิต 2565 โดยเฉพาะในช่วงนี้ ที่ผลผลิตจากภาคตะวันออก มีผลผลิต ออกมาประมาณ 1.1 ล้านตัน เป็นทุเรียน 7 แสนตัน เงาะ 2.1 แสนตัน และมังคุด 2.1 แสนตัน และลองกอง 1.8 หมื่นตัน

โดยมีแหล่งผลิตสำคัญ คือ จ.ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งถือเป็นฤดูกาลใหญ่ ฤดูกาลแรกของปี จากนั้นจะเป็นลำไย ภาคเหนือ และลงไปผลไม้ภาคใต้ และจะวน กลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ลำไยของภาคตะวันออก สำหรับโครงการกระจายสินค้า ออกจากแหล่งผลิต ผู้บริโภค เป็น 1 ใน 18 มาตรการ ที่ฟรุ๊ตบอร์ดได้กำหนดไว้ โดยจะส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศ เพิ่มมากขึ้น จากเดิมคือจะส่งออก 70% และบริโภคภายในประเทศ 30% แต่ปีนี้ ได้กำหนดเป้าหมายใหม่คือให้มีการบริโภค ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 40% เนื่องจากการ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกผลไม้ใหญ่

ที่สุดของไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหาร ความเสี่ยงและช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการในการสร้างรายได้ อย่าง มั่นคง จึงได้กำหนดเป้าหมายใหม่นี้ขึ้นมา ซึ่งโครงการการกระจายสินค้าออกจาก แหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคนี้ จะเป็นการนำผลไม้ คุณภาพระดับส่งออก มาจำหน่ายให้ ผู้บริโภคในราคาที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ดี กระทรวงเกษตรฯ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจน เรื่องความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งนอกจากผู้บริโภคจะได้สินค้าที่ดีมี คุณภาพแล้ว ยังถือเป็นการช่วยสนับสนุน เกษตรกรของไทยด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตรทุ่มเต็มร้อย Zero Covid และแก้ทุเรียนอ่อน ภาคตะวันออก ปี 65

จัดใหญ่“Eastern Monthong Best Quality
เปิดฤดูกาลหอมทอง ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อส่งออก”
พร้อมโชว์ที่เด็ด “ทุเรียนน้ำกร่อย”
ของดีจากแปลงใหญ่ทุเรียน จ.จันทบุรี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นฤดูกาลผลผลิตไม่ของภาคตะวันออกซึ่งจะมีผลไม่เศรษฐกิจที่สำคัญออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความห่วงใยในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กรณีของ COVID - 19 และ ปัญหาทุเรียนอ่อน จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ระดับสวนเกษตรกร และ มาตรการควบคุมป้องกันแก้ทุเรียนอ่อนภาคตะวันออกปี 2565 ระดับสวนเกษตรกร



นายเข้มแข็ง กล่าวว่า เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้ทุกสวนผลไม่ส่งออกได้ยึดถือปฏิบัติ และเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2565 ที่เน้นให้การส่งออกผลไม่ต้อง Zero COVID และต้องไม่มีปัญหาทุเรียนอ่อน เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกหลัก ซึ่งในฤดูกาลผลไม่ปีนี้ จีนในฐานะประเทศคู่ค้าสำคัญของผลไม่ของภาคตะวันออกได้กำหนดไว้ว่าต้องตรวจไม่พบเชื้อ COVID -19 ทั้งในคน ผลไม่ และองค์ประกอบอื่นในการขนส่ง

เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดงาน “Eastern Monthong Best Quality เปิดฤดูกาลหอมทอง ภาคตะวันออก ดีเลิศที่คุณภาพ ดีเยี่ยมเพื่อส่งออก” ขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ สวนทุเรียนน้ำกร่อย อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันทุเรียนอ่อนและมาตรการ Zero COVID ของทั้งเกษตรกรเจ้าของสวน และผู้ประกอบการส่งออกในภาคตะวันออกทุกจังหวัด ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานการควบคุมและป้องกันทุเรียนด้วยคุณภาพ ออกสู่ตลาดภาคตะวันออก ปี 2565 การแสดงผลผลิตทุเรียน GI ของภาคตะวันออก จำนวน 6 ประเภท 3 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ ทุเรียนหอมทอง

ปราจีนบุรี ชะนีเกาะช้างตราด นกหีบจันทบุรี กบสุพรรณ จันทบุรี พวงมณีจันทบุรี นวลทองจันทร์จันทบุรี และร่วมชิมทุเรียน 7 สายพันธุ์ พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร นำผู้สื่อข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทั้ง 2 มาตรการ รวมถึง

ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นางสาวบุษบา นาคพิพัฒน์ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน ม.14 ต.นายายอาม กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้กลุ่มมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในการผลิตทุเรียนน้ำกร่อยคุณภาพออกสู่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญหลัก โดยเน้นตัดเฉพาะทุเรียนแก่ที่มีอายุประมาณ 120-135 วัน

เท่านั้น ซึ่งจากการที่ใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ไปถึงความพิถีพิถันในการเก็บเกี่ยว จนเป็นที่มาของคำว่า ทุเรียนน้ำกร่อย อร่อยสุด ๆ และช่วงนี้ได้เริ่มตัดทุเรียนส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าประจำที่มากกว่า 10 จังหวัดรวมถึงลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์

อีกสิ่งทีเกษตรกรสมาชิกให้ความใส่ใจ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 หรือ Zero Covid เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะประเทศจีน โดยได้ทำตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด


“การที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสนใจ และเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรกร ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพ ดังเช่นจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ถือเป็น ส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้แปลงใหญ่ทุเรียน ม.14 สามารถเกิดการพัฒนาก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการยกระดับผลผลิตทุเรียนสู่การแข่งขันในตลาดส่งออก และการขยายผลเป็นจุดรวบรวมผลผลิตทุเรียนของอำเภอนายายอาม” นางสาวบุษบา กล่าว



เกษตรวันนี้.....● สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ฝากเตือนเกษตรกรชาวสวนแตงโมเผ่าระวังช่วงที่มีอากาศร้อนและมีฝนตกบางพื้นที่ ให้หมั่นสังเกตอาการของโรคเหี่ยว จะพบแสดงอาการเริ่มแรกใบล่างมีสีเหลือง โดยเริ่มจากใบบริเวณโคนเถาและลูกตามเหลืองต่อเนื่องไปสู่ยอดจนเหลืองทั้งต้น.....● ต่อมาเถาแตงจะเหี่ยวและตาย บางครั้งมีรอยแตกตามยาวลำต้นบริเวณโคนเถาใกล้ผิวดิน เมื่อผ่าไต่กลางเถาดูจะเห็นภายในลำต้นเป็นสีน้ำตาล มักพบระบาดรุนแรงในพื้นที่สภาพดินเป็นกรด และในพื้นที่เดิมที่มีการปลูกแตงโมซ้ำต่อเนื่องกัน.....● ส่วนแนวทางป้องกันแก้ไข หลีกเลี่ยงการปลูกแตงโมในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้อีกก่อนก่อนปลูกควรไถกลับหน้าดินตากแดด และใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์ เพื่อปรับสภาพดิน แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี ไม่ปลูกแตงโมแน่นเกินไป เพื่อให้สามารถระบายความชื้นได้ดี ตรวจสอบแปลงปลูกสม่ำเสมอ.....● เมื่อพบโรค ถอนต้นที่เป็นโรคนำไปเผาทำลาย นอกแปลงปลูก แล้วโรยปูนขาว หรือใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น อีไตรไดอะโซล 25% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออีไตรไดอะโซล + คิวโนโตซีน 6% + 24% อีซี อัตรา 30-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร รดดินในหลุมและบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันโรคระบาดไปยังต้นข้างเคียง แปลงที่มีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน ไม่ปลูกพืชตระกูลแตง เช่น แตงกวา ฟักทอง มะระ และแคนตาลูป และพืชในตระกูลพริก มะเขือเทศ และมันฝรั่ง เนื่องจากอ่อนแอต่อโรค.....●

เกษตรวันนี้

นายกเหล่าปรี



พืชยูเครนลากยาว/ต้นข้าว-น้ำตาล-มันสำปะหลัง-หมู-กุ้งราคาพุ่ง สินค้าเกษตรขึ้นยกแผง

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงต่อเนื่อง และมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลทำให้ราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ำตาลทรายดิบ ยางพาราดิบชั้น 3 มันสำปะหลังกุ้งขาวแวนนาไม สุกร และโคเนื้อ มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ปาล์มน้ำมันราคาปรับตัวลดลง

สำหรับสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ในเดือนพ.ค.65 ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,546-8,719 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.08-3.14% ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 11,904-12,130 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.61-3.55% เนื่องจากภาวะความขัดแย้งระหว่าง รัสเซียและยูเครน ทำให้ประเทศผู้นำเข้า มีความต้องการข้าว เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร และใช้เป็นสินค้าทดแทนข้าวสาลีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนตัว ส่งผลให้ชาวไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 8,793-8,830 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.20-0.62% เนื่องจาก ข้าวเหนียวนาปรังออกสู่ตลาดลดลง

โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาอยู่ที่

9.62-9.69 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.28-1.06% เนื่องจากความต้องการใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ยังคงเพิ่มขึ้น จากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นมีราคาสูง, น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคา 19.38-19.60 เซนต์ปอนด์ (14.49-14.66 บาท/กก.) เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.21-1.32% เนื่องจากแนวโน้มน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ส่งผลดีต่อราคาเอทานอล ทำให้ผู้ประกอบการเพิ่มสัดส่วนการนำอ้อยไปผลิตเอทานอล ประกอบกับการเริ่มเก็บเกี่ยวอ้อยบราซิลล่าช้า และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจีน ส่งผลให้ประเทศจีนชะลอการนำเข้าน้ำตาลทรายและผลผลิตน้ำตาลทรายจากอินเดีย

ขณะที่ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 62.27-63.34 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.61-2.34% เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากความกังวลต่อมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป ส่งผลให้ความต้องการยางธรรมชาติทดแทนยางสังเคราะห์เพิ่มขึ้น และนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้า รวมถึงผลผลิตยางพาราในตลาดน้อย เพราะอยู่ในช่วงปิดกรีดยางและพบปัญหาโรคใบร่วงในแหล่งผลิตยางที่สำคัญของไทย, มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 2.40-2.50 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.84-5.04% เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการการใช้มันสำปะหลังในประเทศและส่งออกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ทำให้ความต้องการใช้มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น

ส่วนกุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 153.55-155.51 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.02-2.31% เนื่องจากภาวะต้นทุนอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงกุ้งลง ขณะที่ความต้องการส่งออกเพิ่มขึ้น และการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ส่งผลดีต่อการบริโภคกุ้งในประเทศ, สุกร ราคาอยู่ที่ 93.43-95.83 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 4.11-6.78% เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงสุกรเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปัญหาสภาพอากาศร้อนทำให้สุกรเจริญเติบโตช้า ผลผลิตเนื้อสุกรออกสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ราคาสุกรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง, โคเนื้อ ราคา 100-105 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.32-5.34% เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายออีดีลฟีตรีหลังการถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อโคปรับตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ในเดือนพ.ค.65 คือ ปาล์มน้ำมัน ราคา 9.63-9.75 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน 1.11-2.33% เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย. 65) อยู่ที่ 5.75 ล้านตัน คิดเป็น 32.73% ของปริมาณผลผลิตทั้งหมดต่อปี นอกจากนี้ ตามนโยบายรัฐมีการปรับสัดส่วนไบโอดีเซลจาก 7% เหลือ 5% ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้น

ชาวนาโอดครวญหว่านข้าวทุนสูง

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลทำนาปี ชาวนาต่างนำรถไถนาออกมาไถนาเพื่อเตรียมแปลงนาปลูกข้าว เตรียมที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและปักดำกล้าข้าวให้ทันในวันพืชมงคล โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 13 พ.ค.ที่จะถึงนี้ ต่างเชื่อว่าวันพืชมงคลจะเป็นวันที่มีความเป็นสิริมงคล หากทำการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรก็จะเจริญงอกงามและได้ผลผลิตดี ดังนั้นวันพืชมงคลหรือวันแรกนาขวัญ มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวไทยในสังคมเกษตรกรรมสืบทอดกันมายาวนาน

นายสุชี รอดภักดี อายุ 49 ปี ชาวบ้านหนองสวรรค์ หมู่ 5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี บอกว่า ปลูกข้าวไว้ 13 ไร่ ตั้งใจจะปลูกข้าวเหนียว แต่น้ำมันแพงทำให้ต้นทุนสูงขึ้น เจอค่าแรง ค่าจ้างไถนา ค่าปุ๋ยเข้าไปด้วยก็ไม่ไหว ยกเว้นรัฐบาลจะช่วยเหลือประกันราคาข้าวให้สูงขึ้นอีก และช่วยทำให้น้ำมันถูกกว่านี้เร็ว ๆ.